



งานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน
 รับวันที่... 4 ก.ย. 62
 เวลา... 15.30
 เลขที่รับ... ๕๗

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง
 รับวันที่ 3 / ก.ย. / 62
 เลขที่ 2506
 เวลา 15.00 น.

S-4 ก.ย.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่/กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๐๘๕

ที่ /สธ ๐๙๐๒.๐๒/ ๖๕๕๓๕ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

เรียน ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เลขานุการกรม
 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัดกรมอนามัย

ด้วยกรมอนามัย ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
 ตำแหน่ง ดังนี้

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๑	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๔ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี กรมอนามัย	นางสุกานดา พัดพาดิ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๖ กลุ่มพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
๒	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุขหรือด้านเวชกรรมป้องกัน หรือด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๕๘ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย	นางพรเลขา บรรหารศุภวาท ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๘๒ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
๓	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุขหรือด้านเวชกรรมป้องกัน หรือด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๔๘๙ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ กรมอนามัย	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๔	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๕๖๔ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับที่ ๕...

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๕	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุขหรือด้านเวชกรรมป้องกัน หรือด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๐ ศูนย์อนามัยที่ ๕ สระบุรี (ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนา สุขภาพะเขตเมือง)	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๖	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๗๙๕ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) ศูนย์อนามัยที่ ๕ สระบุรี (ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนา สุขภาพะเขตเมือง)	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๗	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุขหรือด้านเวชกรรมป้องกัน หรือด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๘๕๕ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี กรมอนามัย	นายสมเกียรติ อรุณภาคมงคล ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๓๕ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี กรมอนามัย
๘	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุขหรือด้านเวชกรรมป้องกัน หรือด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๒๑ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กรมอนามัย	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๙	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๗๗ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กรมอนามัย	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๐	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุขหรือด้านเวชกรรมป้องกัน หรือด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๑๗ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น กรมอนามัย	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๑	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุขหรือด้านเวชกรรมป้องกัน หรือด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๓๖ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา กรมอนามัย	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๒	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๐๘ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี กรมอนามัย	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๓	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๒๔ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา กรมอนามัย	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๔	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุขหรือด้านเวชกรรมป้องกัน หรือด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๒๕ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา กรมอนามัย	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพื่อแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

Am q
 (นายดำรง ชำรงเลิศพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 กรมอนามัย

ให้ส่ง ผู้ดำเนินการคัดเลือก,
 ไปโปรดแจ้งกลุ่มงานหรือกองเวช
 ทราย, ที่แจ้งการคัดเลือก
 ๑๔ เป็นพระคุณ
 ๗. ๗/๓
 (mmmm/mm)
 ๙๓-๐-๑๒

- ททว / มททว ฝ่ายติดต่อประสานงาน
 - แวดไลน์ สธ
 - website สธ (qr.แทนข)
 - บอกรับ ๓.
- ทว

ดา/พิชิต
 ๕ ก ก

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยศิริ)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

(นาย योगยส ทัฬหสวรรณ)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพภาวะเขตเมือง